

อทจ. จัดกิจกรรม "อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET"

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.พ. 2557

👉 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ผাগข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่เกิดขึ้นผ่านไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

ได้จัดโครงการติว O-NET ภายใต้ชื่อ "อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET" ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพิชิตข้อสอบ O-NET ให้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมขึ้นใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 30,000คน

“อทจ. จัด ติวเข้ม O-NET ให้นักเรียนทั่วประเทศกว่า 30,000คน

ต่อยอดความเป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพิชิตข้อสอบ O-NET”

จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.ได้ประกาศจัดให้มีการทดสอบ O-NET ทั่วประเทศในระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้น โดยในปีนี้ได้ประกาศให้มีสัดส่วนการพิจารณาระดับคะแนน O-NET ที่สูงขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% ทำให้ครู และนักเรียนต้องเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมตัวสอบกันมากยิ่งขึ้น

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ได้จัดโครงการติว O-NET ภายใต้ชื่อ "อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET" ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพิชิตข้อสอบ O-NET ให้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมขึ้นใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 30,000คน

กิจกรรม “อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET” (ระดับ ม.3)” ได้เชิญ ติวเตอร์ชื่อดัง อาทิ อ.ชัยสุภา อีทรประพงศ์ ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ จากสถาบันกวดวิชา The Tutor for U, อ.พรอมพนิตย เกตุทิพย์ ติวเตอร์ภาษาไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.ธงชัย พรหมจรรย์ อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ติวเตอร์วิชาสังคม, อ.ศุทธิเกษม สัทธรรมสกุล สอนติวออนไลน์ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ และ อ.ศิริพร เลิศนุกวัฒน์ สอนติว O-NET ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นผู้มาให้ความรู้กับผู้เรียนในวิชาหลักต่างๆ ทั้งวิชาภาษาไทย, คณิต, วิทยา, สังคม และภาษา อังกฤษ พร้อมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 500 โรงเรียน จาก 11 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ อยุธยา, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น , อุตรธานี, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา และ กทม. ” โดยการจัดงานในครั้งนี้ นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด กล่าววว่า “อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ในฐานะองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้อันดับ 1 แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานการศึกษาของประเทศไทยมาตลอด 79 ปี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นก่อนการสอบ O-NET ตลอดจนเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในระยะยาว และถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้อันดับ 1 ของ อจท. ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพิชิตข้อสอบ O-NET”

พร้อมกล่าวเสริมว่า “สำหรับกิจกรรม “อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET” นอกจากนี้ที่นักเรียนได้ทั้งความรู้ทางวิชาการแล้ว อจท. ยังสอดแทรกความสนุกสนานระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย”

กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 30,000 คน โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมคือ ได้แก่ น้องเทียน ด.ญ.สาวิตา โพธิ์ทอง หนึ่งในตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนยานผิงชน อยางโรงเรียนช่างดาครุศึกษา เขตธนบุรี ได้พูดถึงโครงการ O-NET นี้ว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ความรู้และเทคนิคในการเตรียมสอบ O-NET เพราะก่อนหน้านี้ได้แต่หาดูใน Youtube ที่มีติวเตอร์มาให้ความรู้ แต่วันนี้ได้มาตัวแบบสดๆ สิ่งหวังไว้ก่อนจะมาเข้าร่วมกิจกรรมคือ อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อหาเทคนิคในการคิดและการทำข้อสอบแบบใหม่ๆ สถานที่ในการจัดกิจกรรมก็ไม่ไกลมาก ไตเจอเพื่อนๆต่างโรงเรียน กิจกรรมสนุกไม่เครียด อยากให้พี่ๆ อจท. จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกในทุกๆปี ต้องขอบคุณที่หยิบยื่นความรู้ดีดีทั้งเรื่องวิชาการและความสนุกสนานให้กับพวกหนูนะคะ” ดานอาจารย์ที่พาน้องๆมาร่วมกิจกรรมอย่าง ครูกมลกร คงแก้ว จากโรงเรียนเดียวกัน เผยว่า “กิจกรรมนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆ อยากให้เด็กได้มารู้ถึงแนวข้อสอบว่าเป็นอย่างไร หวังว่านักเรียนจะได้แนวการออกข้อสอบ มีวิธีคิดที่นอกเหนือจากโรงเรียนเพื่อไปทำข้อสอบ โดยส่วนใหญ่กิจกรรมที่จัดดีจะเป็นของเด็กมัธยมปลาย แต่นี้เป็นกิจกรรมของเด็กมัธยมต้น จึงน่าสนใจเป็นอย่างมาก เด็กๆตั้งใจที่จะมาฟังเป็นอย่างมาก จึงอยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นเรื่องการสอบ O-NET ของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเรื่องสำคัญคะ จัดอีกบ่อยๆนะคะ”